

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

แบบ ปผช.1 รายไตรมาส



ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

บริษัทได้สอบทานข้อมูลที่เปิดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และขอรับรอง ความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผยทุกรายการของบริษัท

ลงนาม พล.ต.อ.

ชื่อ (นพจน์ วีระสุนทร)

ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงนาม

ชื่อ (นายสหพล สังข์เมฆ)

ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจ

เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562



1. ความเพียงพอของเงินกองทุน

นโยบายและวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเงินกองทุน

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของเงินกองทุน อันสะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงิน และ ความน่าเชื่อถือของบริษัท จึงมีแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนอย่างเป็นระบบภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเพื่อให้มั่นใจว่าระดับความเสี่ยงของบริษัทอยู่ภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

แนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน มีประสิทธิภาพและเที่ยงธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างครบถ้วน

กระบวนการบริหารเงินกองทุน

เพื่อติดตามและทบทวนความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเงินกองทุนที่เชื่อมโยงระหว่างแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ กรอบความเสี่ยงที่มุ่งหวัง และระดับเงินกองทุนของบริษัทที่ยอมรับได้ (กำหนด Internal CAR \geq 350%) โดยในการพิจารณาเงินกองทุนได้คำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอันครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากการรับประกันภัย (Insurance Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) และความเสี่ยงด้านอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน และจัดเตรียมแผนการจัดการต่างๆ อีกทั้งได้จัดทำแผนบริหารเงินกองทุนควบคู่ไปกับระบบการประเมินและติดตามการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System : EWS) สำหรับกิจกรรมหลักและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเพื่อให้บริษัทมีเงินกองทุนเพียงพอแม้ประสบภาวะวิกฤต

บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ติดตามและรายงานต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานได้ทราบ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
อัตราส่วนความเสี่ยงพหุของเงินกองทุน (ร้อยละ)	595.23	478.93	609.75	573.00		563.07
เงินกองทุนที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด	1,052.44	847.19	1,044.30	970.49		958.27
เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย	176.81	176.89	171.27	169.37		170.19

หมายเหตุ – ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต กำหนดให้หนี้ระยะเบี่ยงอาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการกำกับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงพหุของเงินกองทุนต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้

-เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต

- ไตรมาส ที่ 2 หมายถึงผลการดำเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถึงผลการดำเนินงานสะสม 9 เดือน

2. รายงานทางการเงิน

งบการเงิน รายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีสอบทานแล้ว

สามารถอ่านได้ที่ http://www.sahalife.co.th/document/financial/2562_Finance/2019-audit-q2.pdf



สหประกันชีวิต
SAHA LIFE INSURANCE

สหประกันชีวิต

หนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย

มั่นคง มั่นใจ...

...ก้าวไปด้วยกัน